

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
XÃ THẠCH TRUNG
BAN VẬN ĐỘNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thạch Trung,, ngày 30 tháng 12 năm 2024

THƯ NGỎ

Kêu gọi ủng hộ “Tết vì người nghèo” Ất Tỵ 2025

Kính gửi: Các Cơ quan, Đơn vị, các Tổ chức, Doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng toàn thể cán bộ và nhân dân.

Trong những năm qua với sự quan tâm của cấp uỷ chính quyền, sự vào cuộc của MTTQ và các tổ chức thành viên, sự phối hợp nhiệt tình ủng hộ, hưởng ứng tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, nên Chương trình “Tết vì người nghèo” của xã Thạch Trung đã đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng. Từ nguồn quỹ vận động được đã kịp thời hỗ trợ, động viên người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm vui mỗi khi Tết đến Xuân về.

Chương trình “Tết vì người nghèo” thể hiện sự đoàn kết, chia sẻ, thương người như thể thương thân, góp phần phát huy và lan tỏa sâu rộng các giá trị truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Ban vận động “Tết vì người nghèo” xã Thạch Trung luôn ghi nhận và cảm ơn sâu sắc những tấm lòng vàng của quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cùng toàn thể nhân dân đã dành cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian qua.

Tuy nhiên, hiện nay theo số liệu điều tra chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, tính đến cuối năm 2024, xã Thạch Trung vẫn còn 38 hộ nghèo, 69 hộ cận nghèo, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang rất cần được sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng để góp phần cải thiện cuộc sống, để mọi người đều được vui Tết đón Xuân.

Nhân dịp Tết cổ truyền Ất Tỵ 2025 của dân tộc đang đến gần, Ban vận động “Tết vì người nghèo” xã Thạch Trung tha thiết kêu gọi:

Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, con em Thạch Trung ở mọi miền Tổ Quốc, với lòng hảo tâm, thể hiện tình cảm, đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tích cực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Lá lành đùm lá rách”, “Lá rách ít đùm lá rách nhiều”, với tinh thần “Nhuòng cơm sẻ áo” hãy tích cực hưởng ứng ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo” xã Thạch Trung, để tích cực ủng hộ, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vui Tết đón Xuân.

Mọi sự đóng góp ủng hộ của quý vị xin được gửi về: **Ban Vận động “Tết vì người nghèo” xã Thạch Trung, qua bà Trương Thị Hải, PCT Hội Chữ thập đỏ xã - Thủ quỹ Ban vận động. Số điện thoại: 0978815311.**

Sự quan tâm, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là thể hiện tình cảm, đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và là trách nhiệm của toàn xã hội. Ban vận động “Tết vì người nghèo” tin tưởng rằng với tấm lòng nhân ái, thương người như thể thương thân, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, đơn vị, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân sẽ hưởng ứng tích cực Chương trình “Tết vì người nghèo” để việc huy động ủng hộ, giúp đỡ người nghèo vui Tết đón Xuân đạt kết quả cao nhất.

Ban vận động “Tết vì người nghèo xã Thạch Trung” xin trân trọng cảm ơn và kính chúc tất cả quý vị: Năm mới “An khang - Thịnh vượng”, vui Tết đón Xuân “An lành - Hạnh phúc”!

**TM. BAN VẬN ĐỘNG
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Đức Hiền
CHỦ TỊCH UBMTTQ VN XÃ THẠCH TRUNG**